



ข่าว

กรมส่งเสริมสหกรณ์

ส่วนเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์

โทร. 0 2241 5885 โทรสาร 0 2241 5885

[http:// www.cpd.go.th](http://www.cpd.go.th)

กรมส่งเสริมสหกรณ์สนองแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วางรากฐานระบบสหกรณ์ให้แก่เยาวชน

กรมส่งเสริมสหกรณ์สานต่องานวางรากฐานระบบสหกรณ์ให้กับเยาวชน ปลุกฝังแนวคิดและการนำหลักสหกรณ์ไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิต เพื่อสนองแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เตรียมนำผลความก้าวหน้าของการส่งเสริมสหกรณ์ในโรงเรียนร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงานสามทศวรรษการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม นี้ ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้สนองแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและปลุกฝังแนวคิดหลักการสหกรณ์ให้แก่เด็กและเยาวชน โดยการจัดกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียน ซึ่งพระองค์ท่านทรงมีพระราชกระแสแก่อธิบดีกรมตำรวจขณะนั้น ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านภูต่าง อำเภอบ้านโคกจังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2534 ให้ดำเนินการสหกรณ์ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ต่อมาทรงมีพระราชกระแสแก่ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2534 ให้ส่งเสริมวิธีการสหกรณ์ให้แพร่หลายไปยังเด็กนักเรียนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน กรมตำรวจและกรมส่งเสริมสหกรณ์ จึงได้เริ่มดำเนินโครงการส่งเสริมสหกรณ์ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 6 แห่งเป็นโครงการนำร่องในปี 2534 เป็นต้นมา จวบจนปัจจุบันกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้สนองแนวพระราชดำริอย่างต่อเนื่อง และขยายผลการดำเนินงานไปยังโรงเรียนทั้งสิ้น 407 แห่ง ซึ่งเป็นโรงเรียนในสังกัดตำรวจตระเวนชายแดนทั่วประเทศ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม (ปอเนาะ) โรงเรียนพระปริยัติธรรม โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร และโรงเรียนในสังกัดกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น

สำหรับในการ ประชุมวิชาการ “สามทศวรรษการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ระดับชาติ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 - 31 มีนาคม 2554 ณ อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ และหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งหน่วยงานที่สนองแนวพระราชดำริได้ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อ เผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ร่วมแสดงนิทรรศการเพื่อแสดงถึงความก้าวหน้าและผลสำเร็จของการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียน นับตั้งแต่ การวางรากฐานระบบสหกรณ์ให้แก่เยาวชนในถิ่นทุรกันดาร โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้จัดทำคู่มือและสื่อการเรียนการสอนวิชาสหกรณ์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการร่วมกันทำงานในรูปแบบของสหกรณ์แก่เด็กนักเรียน นอกจากนี้ยัง มีการสร้าง ห้องสหกรณ์นักเรียน เพื่อจำลองภาพให้เห็นถึงรูปแบบและวิธีการจัดกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เน้นการปฏิบัติจริง ได้แก่ กิจกรรมร้านค้าสหกรณ์และ กิจกรรมการออมทรัพย์ เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในเบื้องต้นของเยาวชนเกี่ยวกับวิธีการของสหกรณ์

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การปลุกฝังวิธีการสหกรณ์ให้นักเรียนนั้น จะเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนสามารถช่วยเหลือตนเองได้ รวมทั้งช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และรู้จักการเสียสละเพื่อส่วนรวม โดย ยึดหลักการทำงานร่วมกันในรูปแบบของสหกรณ์ ซึ่งเป็นการฝึกการทำงานร่วมกันอย่างมีระบบและแบบแผน โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์จะเดินหน้าสนองแนวพระราชดำริอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปี นี้ กรมฯยังได้จัดกิจกรรมต่างๆ ควบคู่ไปกับการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียน อาทิ กิจกรรมออมทรัพย์ออมความดี กิจกรรมส่งเสริมเด็กบันทึกความดี กิจกรรมนำความรู้สู่โรงเรียนพระปริยัติธรรม ซึ่งโครงการเหล่านี้จะดำเนินการในโรงเรียนต่าง ๆ ซึ่งจะ ช่วยสร้างจิตสำนึกในเรื่องอุดมการณ์ หลักการ

และวิธีการสหกรณ์ ทำให้เยาวชนได้ตระหนักเห็นถึงความสำคัญและ สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับ
ใช้ในชีวิต เมื่อเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของชาติต่อไป